

รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต รางวัล “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017



ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการ บริษัท ชลาชล จำกัด เข้ารับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017 สาขาการบริหาร และพัฒนาองค์กร โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์2 หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาจิตใจและคุณธรรมประชาชน ยกย่องสนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดี จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสังคมภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายเป็นหลวง รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017 เพื่อเป็นการยกย่อง ส่งเสริม ให้กำลังใจบุคคลและองค์กร ที่มีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประเทศชาติ โดยหวังเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่สำหรับคนไทย

คณะกรรมการรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017 ได้ร่วมพิจารณาประวัติและผลงานของ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล เห็นว่าเป็น “บุคคล” ที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และได้สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ ได้รับการสนับสนุน ยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และสาธารณชน จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการ บริษัท ชลาชล จำกัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017 สาขาการบริหารและพัฒนาองค์กร

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการ บริษัท ชลาชล จำกัด กล่าวว่า “ในนามผู้แทนของผู้เข้ารับรางวัลทุกท่านในวันนี้ ขอขอบพระคุณมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ตลอดถึงองค์กรภาคีทุกแห่ง และทุกท่าน ที่ได้จัดโครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน และจัดงานประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลขึ้นในวันนี้ ด้วยความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน ชื่อของรางวัลนี้มีประโยชน์ และคำสำคัญที่เราต้องใส่ใจ และใคร่ครวญเป็นอย่างยิ่งอยู่สองประเด็นคือ ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน และความเป็น BEST PRACTICE คือวิธีปฏิบัติใดๆที่มีประสิทธิภาพที่สุดในแต่ละสาขา ซึ่งหมายความว่าพวกเราที่ได้รับรางวัลทุกท่านในวันนี้ ทั้งประเภทองค์กร และบุคคลต่างก็มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาการ และวิชาชีพของแต่ละท่าน ที่สมควรแก่การได้รับการยกย่องชื่นชม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย กระทั่งความเป็น

เลิศเหล่านั้นยังเป็นคุณแก่สังคม และแผ่นดินอีกด้วย การเข้ารับรางวัลในครั้งนี้เป็นรางวัลแห่งความภูมิใจที่ได้ทุ่มเท
ความรู้ความสามารถจนสร้างผลงานขึ้นมา และได้รับการยกย่องชื่นชมว่ามีความเป็นเลิศ และปลื้มใจในผลงานเหล่านั้น
ที่มีคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย”